



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, infoquest, acnews, changmainews, hoonsmart, TNN, kaphoon, nationtv INN, efinancethai, 77 kaoded, thaipbs, businesstoday, sondhitalk)

-โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 2 ก.พ. 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 819 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 17 ราย ผู้ป่วยสะสม 20,454 ราย หายป่วยแล้ว 13,217 ราย ยังรักษาในรพ. 6,921 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 79 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 78 เป็นหญิง อายุ 75 ปี จ.สมุทรสาคร มีโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 79 เป็นชาย อายุ 68 ปี มีโรคเบาหวานและไตวาย ระยะสุดท้าย พบเด็กทารก 26 วัน ติดโควิดที่สมุทรสาคร เป็นสถิติผู้ป่วยอายุน้อยที่สุด

-จ. สมุทรสาคร พบติดเชื้อเพิ่ม 787 ราย ยอดรวม 11,969 ราย ...กทม. พบติดเชื้อเพิ่ม 29 ราย ยอดรวม 795 ราย ...นนทบุรี พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 166 ราย ...สมุทรสงคราม พบติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ยอดรวม 50 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, js100, thebangkokinsight, newtv, mthai, thestandard, one31, workpointtoday, sanook, bangkokbiznews)

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลเพิ่มอีก 7 คัน รวมเป็น 20 คัน ให้สร.ใช้ในการค้นหาเชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, js100, thebangkokinsight, newtv, mthai, thestandard, one31, workpointtoday, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีมีการวิจารณ์ว่าไทยจัดหาวัคซีนโควิด 19 ช้า ว่า ต้องดูว่าประเทศที่ได้วัคซีนก่อนไทย สถานการณ์การระบาดเป็นอย่างไร และการได้รับวัคซีนนั้นเป็นเพราะการจัดซื้อหรือเพราะเงื่อนไขที่สำคัญไทยจะไม่ยอมให้มาทดลองวัคซีนกับคนไทย เพื่อแลกกับการได้ชื่อว่าได้วัคซีนก่อน แต่รัฐบาลจะเลือกสิ่งที่ดี เหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมาให้คนไทย ซึ่งการระบาดในไทยยังอยู่ในจุดที่ควบคุมได้เมื่อมีโอกาสเลือกก็ควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

-จ.สมุทรสาคร ที่พบผู้ติดเชื้อมากเพราะมีการตรวจเชิงรุก นำผู้ติดเชื้อแยกออกจากชุมชน ตัดตอนการระบาด ตามมาตรฐานการควบคุมโรค สถานการณ์ภาพรวมนับว่าดีขึ้น ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนที่คงมาตรการป้องกันตนเอง

-ประเด็นที่มีการชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่ เพราะกังวลเกี่ยวกับแพร่ระบาด ถ้ามีการชุมนุมแล้วไม่ใส่หน้ากากก็ต้องจัดการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ

-รมว.สร. โพสต์ภาพคู่ผ่านเฟซบุ๊ก ชื่นชม นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อธิบดีรองนายกฯ ที่ปรึกษาพิเศษ ให้ข้อมูล คำแนะนำ และ แนวคิดดีๆ ฝ่าวิกฤตโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยโพสต์

-ปลัด สร. ติดตามสถานการณ์โควิด 19 จ.สมุทรสาคร หลังพบจุดเสี่ยงสำคัญอยู่ในโรงงานเป็นหลัก จึงต้องบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ Bubble and Seal ออกแบบเฉพาะ จ.สมุทรสาคร ใช้หลักการจัดการโควิด 19 ในโรงงานขนาดใหญ่ 7 แห่ง อาศัยความร่วมมือสถานประกอบการจัดระบบที่พัก ขนส่ง พนักงาน โรงงานเดินหน้าต่อได้ ส่วนโรงงานขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตรวจสอบเชิงรุกต่อเนื่อง คาดว่าใช้เวลา 28 วันจะสามารถควบคุมโรคได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผจก.รายวัน, มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, thaigov, bangkokbiznews, thebangkokinsight)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงข่าว สร.บูรณาการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต่อเนื่อง ด้าน จ.มหาสารคาม ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมเปิดใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อ จ.ยะลา เดินทางมาจากมาเลเซีย ส่งรักษาและกักตัวที่รพ.ในพื้นที่ เป็นตัวอย่างของความร่วมมือดำเนินงานอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดนของหน่วยงานในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, nationtv, thaigov, sanook, businesstoday)

-นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ไทยยึดหลักความปลอดภัยและคุณภาพ เป้าหมายหลัก ลดการเจ็บป่วย ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่เชื้อ ผลข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ถือว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนใช้หวัดใหญ่ แต่ต้องเก็บข้อมูลต่อไป ขณะนี้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีแนวคิดบูรณาการฉีดวัคซีนเข็มแรกมากที่สุด เหมือนสหรัฐฯ ส่วนเข็มที่สองค่อยฉีดเมื่อพร้อม เนื่องจากมีรายงานการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทำให้การตอบสนองต่อวัคซีนลดลง แม้ไทยไม่มีปัญหาเรื่องการกลายพันธุ์แต่ก็ควรปรับแผนการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุด ซึ่งกว่าจะได้รับวัคซีนเข็ม 2 ก็น่าจะมีวัคซีนเข้ามาหรือผลิตได้เองในประเทศ คาดว่าหลังจากวัคซีนมาถึง 1 สัปดาห์จะสามารถฉีดได้ ส่วนวัคซีนที่ขอแอสตราเซน

ประเด็นข่าว

เนก้าก่อน 50,000 โดส จะมาภายในเดือนก.พ. หรือราวสัปดาห์ที่ 3 จากนั้นจะตรวจประสิทธิภาพอีก 1 สัปดาห์จึงจะสามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้ สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับแต่ละคน พบว่า คนที่อายุต่ำกว่า 65 ปี พบผลข้างเคียงมากกว่าคนอายุเกิน 65 ปี แต่ถ้าผลข้างเคียงรุนแรง เช่น ช็อก ไม้รู้สึกตัว ของไฟเซอร์ฉีดที่อเมริกาพบ 11 ใน 1 ล้านโดส ส่วนของโมเดอร์นาพบ 3.7 ต่อล้านโดส และการแพ้รุนแรง ร้อยละ 90 เกิดในหญิงมากกว่าชาย โดยจะเกิดการแพ้ภายใน 15 นาทีหลังฉีด สำหรับวัคซีนแอสตราฯ ยังไม่มีข้อมูลแพ้รุนแรง ส่วนซิโนแวคใช้วัคซีนเชื้อตายเหมือนวัคซีนไขหวัดใหญ่ ถือว่าปลอดภัย อาการแพ้ขนาดช็อกในวัคซีนไขหวัดใหญ่ พบ 1 ต่อล้านโดสเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยภูมิแพ้หรือหญิงตั้งครรภ์ไม่แนะนำให้รับการฉีดจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยัน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามความสมัครใจ แต่หากเกิดความเสียหายจากการฉีดวัคซีนจริง รัฐจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหาย คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับวัคซีนคือ เป็นบุคลากรด่านหน้าทั้งสายสาธารณสุขและสายความมั่นคงที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด และต้องเป็นการรับวัคซีนด้วยความสมัครใจ สำหรับประชาชนยังคงเน้นในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งปอดอดุกั้นหัวใจ และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, sanook)

-คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผยขณะนี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 100 ล้านโดสแล้ว แนวโน้มติดเชื้อลดลง เบื้องต้นอาการข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่รุนแรง ส่วนในไทยอยากให้ศึกษาและฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ร้อยเอ็ด 25 คน ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นเดินทางกลับร้อยเอ็ด พร้อมกักตัว เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ณ ที่พักอาศัย และปฏิบัติตามมาตรการกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สสส. จัดทำสื่อความรู้แนะนำการปฏิบัติตนให้กับชาวโรงงาน 5 ภาษา ทั้ง ไทย พม่า ลาว เขมร และอังกฤษ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, ข่าวสด)

-ผลการประชุมกรม. นายกฯ สั่งการให้สธ. และโฆษก ศบค. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาด จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ มาตรการการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เป็นต้น ให้สธ. และ ก.การต่างประเทศ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบความคืบหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในไทย ความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และการส่งเสริม การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย และให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 26,000,000 โดส ของ AstraZeneca และซิโนแวค มีรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน และระยะเวลาชัดเจน 2) จัดทำแผนการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ประกอบด้วย สถานที่ที่ฉีดวัคซีน และการบริหารจัดการขนย้ายวัคซีนเพื่อแจกจ่าย โดยให้ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในการเตรียมการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนก.พ.นี้ ให้ สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแอปฯ ติดตามผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและติดตามแนวทางการรับรองผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางต่อไป

-โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม ครม. รับทราบการดำเนินงานจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของสธ. ด้วยการจองซื้อล่วงหน้ากับแอสตราเซนเนกา กรณีสธ. ขออนุมัติเพื่อรับการสนับสนุนงบฯ ใช้จ่ายประจำปี 2564 งบกลาง 2,741 ล้านบาท ภายใต้โครงการการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับคนไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ ครม.เคยอนุมัติการจัดซื้อวัคซีนล่วงหน้าในกรอบวงเงิน 6,216 ล้านบาทเศษไปแล้ว โดยครม.ได้อนุมัติงบกลางเพื่อชำระค่าวัคซีนแล้ว 2,741 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการจัดการวัคซีน

-จัดหางาน จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนออนไลน์แรงงานข้ามชาติภายในตลาดกลางกุ้ง ประมาณ 700 คน เพื่อให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานของ ก.แรงงาน โดยลูกจ้างที่ยังไม่มีนายจ้างให้ลงทะเบียนด้วยตนเอง จากนั้นต้องไปตรวจโรคและหานายจ้างเพื่อยื่นขอทำงานภายใน 13 ก.พ. ส่วนแรงงานนอกตลาดกลางกุ้งที่ไม่มีนายจ้าง ขอลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่สำนักงานจัดหางาน จ.สมุทรสาคร ในวันและเวลาราชการ

-สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ออกกฎป้องกันโรคโควิด 19 หลังคลายล็อก หากพบสระทำผิดระเบียบพร้อมลงโทษตามกฎหมาย ส่วนสระว่ายน้ำใน จ.สมุทรสาคร และ ปทุมธานี ยังไม่เปิดให้บริการ

-กกก.โรคติดต่อ จ.เลย ประชุมหารือการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยผู้ว่าฯ จะลงนามในประกาศวันที่ 3 ก.พ.นี้ อาทิ เปิดตลาดนัดปลอดเตอรีวังสะพุง ส่วนมาตรการกับกลุ่มผู้ค้าสลากจะพิจารณาข้อมูลจาก ศบค.เป็นหลัก หากสถานการณ์ในจังหวัดอื่นดีขึ้น คาดว่าไม่เกิน 1 เดือนอาจผ่อนปรนให้กลุ่มผู้ค้าสลากที่เดินทางกลับเข้ามา จ.เลย กักตัวแบบ Self Quarantine แทน

-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปช่วยเสริมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-จ.อุดรธานี สั่งการให้อำเภอที่มีเขตรอยต่อ จ.มหาสารคาม ตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังประชาชนที่จะเข้าพื้นที่ ผู้เดินทางมาจาก จ.มหาสารคาม ต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. ทราบ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ไวรัสโคโรนากลายพันธุ์รุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลเรื่องไวรัส ว่า มีรายงานจากอังกฤษว่าไวรัสสายพันธุ์ N501Y.V1 หรือ B.1.1.7 หรือสายพันธุ์อังกฤษ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนสำคัญที่ตำแหน่ง 484 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่นักวิจัยเชื่อว่าทำให้ไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้สามารถทนต่อแอนติบอดีจากวัคซีนของ NOVAVAX และ Johnson & Johnson ได้มากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจากไวรัสสายพันธุ์นี้ไม่ถึงร้อยละ 60

-ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ไวรัสสายพันธุ์ UK หรือ B.1.1.7 แพร่กระจายติดต่อง่ายขึ้น ช่วงแรกมีการรายงานว่าความรุนแรงไม่ต่างจากสายพันธุ์อื่น แต่ภายหลังมีรายงานว่าอาจมีอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อื่น ในไทย ศูนย์โรคอุบัติใหม่พบสายพันธุ์ UK 6 ราย คาดว่าน่าจะพบเรื่อยๆ ในชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจากสหราชอาณาจักร และพบในคนไทยที่เดินทางมาจากอังกฤษและประเทศตะวันออกกลางบางประเทศ ขณะนี้ระบบสาธารณสุขด้านหน้าของไทยสามารถกักไว้ได้ใน ASQ แต่ยังคงคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น

2.กลุ่มก้อนงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ จ.มหาสารคาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot

-สสจ.มหาสารคาม เผย พบผู้ป่วยโควิดรายที่ 18 จากกลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ ทั้งหมดรักษาอยู่ในรพ. โทมัสไลน์ผู้ป่วยรายล่าสุด พบประวัติเดินทางมาจากทม.-โคราช-นครสวรรค์-พิษณุโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-เพจมหาสารคาม เผย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นแพทย์ในคลินิกเอกชน ติดเชื้อจากการตรวจผู้ป่วยกลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ซึ่งมาตรวจในช่วงที่ยังไม่มีอาการป่วยชัดเจน ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการคลินิกปัญหาการแพทย์ระหว่าง 25 ม.ค.-1 ก.พ. ไปรายงานตัวกับจนท.สาธารณสุข โดยผู้ที่อยู่ในเขต อ.เมือง ให้ไปรับประเมินความเสี่ยงที่ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสองนางโย ในวันที่ 3 ก.พ. ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ยังอยู่นอกเขต อ.เมือง ให้รายงานตัวกับจนท.สาธารณสุขที่ รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือรพ.ใกล้บ้าน เพื่อรับการประเมินคัดกรองความเสี่ยง รวมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 18 คน สะสมทั้งหมด 19 คน (ติดเชื้อระลอกแรก 1 คน)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สยามรัฐ

-ม.มหาสารคาม สั่ง Work From Home หลังพบคนติดโควิด 19 เพิ่ม ให้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย

3.ความคืบหน้าดีเจมะตูมจัดปาร์ตี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., newtv, kapook

-รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีงานปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูม ว่า การดำเนินคดีผู้ปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ทราบว่า กทม.ได้แจ้งความไปแล้ว โดยโรงแรมให้ข้อมูลว่าในงานไม่มีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกตัวเข้ามาให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาทันทีหลังหายป่วยโควิดแล้ว คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในเดือนนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, mthai

-ผบชน. เผย ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานและทำหนังสือเชิญจนท.สำนักอนามัย กทม. เข้ามาให้ความเห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ สธ. และกทม. หรือไม่ เบื้องต้น พื้นที่ร้านอาหารบนดาดฟ้ามีผู้มาใช้บริการ 65 คน เฉพาะกลุ่มของดีเจมะตูมมี 14 คน หลังจากร้านอาหารปิดให้บริการ ได้เปิดห้องสวีท 3 ห้อง มีผู้เข้ามาร่วมงาน 14 คน มีการเปิดเข้า-ออกห้องรวม 26 ครั้ง และพบหลักฐานว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพัก ตำรวจกำลังพิจารณาความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนพนักงานในร้านอาหารมี 34 คน ผลตรวจโควิด 19 ไม่พบผู้ติดเชื้อ ให้กักตัวสังเกตอาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เพจเจ๊ียบ เลียบด่วน ตั้งข้อสงสัยกรณีโรงแรมซีแองการจัดปาร์ตี้วันเกิดเสิร์ฟแต่น้ำผลไม้ ไม่มีแอลกอฮอล์ ว่า ถ้างานปาร์ตี้บนดาดฟ้าโรงแรมหรู มีแต่กินข้าวและน้ำผลไม้ ไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ แล้วทำไมต้องเปิดห้องสวีท 3 ห้อง หรือถึงขนาดขับรถกลับบ้านไม่ไหว เจ้าภาพเลยต้องเปิดห้องหรูให้แขกพักผ่อนให้หายอึ้ม

-ล่าสุดรายงานระบุว่า ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ดังกล่าวแล้ว 30 ราย

4.ห่วงลักลอบเข้าไทยจากเหตุรัฐประหารในเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการดูแลคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนหลังเกิดการยึดอำนาจในประเทศเมียนมาว่า ได้สั่งการไปหลายวันแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, thebangkokinsight, newtv, mthai, thestandard, one31, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ห่วงกรณีมีการรัฐประหารในเมียนมา อาจทำให้มีการลักลอบเข้าไทยเพิ่มขึ้น โดย ปลัด สธ. ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการ สธ. ในพื้นที่ที่ติดชายแดนไทยและเมียนมา เฝ้าระวังเกี่ยวกับการลักลอบเข้ามาอย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง

5.ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลดล็อคหลังกักตัวครบกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-นางเอกสาว "แต้ว อนุรักษ์" กักตัวครบ 14 วัน และได้โพสต์ผลตรวจเชื้อโควิด 19 รอบที่ 4 ซึ่งเป็นลบ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายังชะล่าใจไม่ได้ เพราะมีหลายคนยังมีเชื้ออยู่ แต่ตรวจเจอในครั้งที่ 3-4-5 อีกอย่างการเปลี่ยน รพ. ก็อาจจะทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าผล negative 100% ระบุว่าข้อมูลนี้ปรึกษามาจากอาจารย์โรคติดเชื้อ ถ้าบุคคลที่เราสัมผัสมีนอนรักษาตัวอยู่ใน รพ. เราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่านี้

6.นักเรียน/นักศึกษาติดเชื้อหลังเปิดเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รพ.ศธ. สั่งตรวจเชิงรุกในโรงเรียน หลังนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ. ใน จ.ตาก ติดเชื้อ 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, businesstoday

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงการเปิดเรียนวันแรกที อ.แม่สอด จ.ตาก พบนักเรียนติดเชื้อโควิด อาจจะติดมาจากที่บ้านหรือชุมชน หลายโรงเรียนมีการปรับวิถีใหม่ของเด็ก ซึ่ง ก.ศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายกับโรงเรียนต่างๆ แล้ว ขึ้นอยู่กับสถานศึกษานำไปปฏิบัติและความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยหน่วยงานของสธ.-ศธ. ในจังหวัดต้องเข้าไปดูแล ถ้าไม่มั่นใจก็ปิดไว้ก่อน

7. โรงงานเขตภาษีเจริญพบผู้ติดเชื้อ 27 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์(sanook, isranew)

-กทม. สั่งปิดโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐ์ฯ และสถานรับเลี้ยง -ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตบางบอน หนองแขม และภาษีเจริญ หลังตรวจพบพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในเขตภาษีเจริญ ติดเชื้อโควิด โดยโรงงานมีพนักงานทั้งหมด 887 คน เป็นคนไทย 300 คน และแรงงานพม่า 587 คน เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ 27 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 130 ราย และยังมีโรงงานในเครืออีก 1 แห่ง มีพนักงาน 1,300 คน สำนักอนามัยได้จัดเก็บตัวอย่างน้ำลายพนักงานโรงงานในเครือเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดแล้ว 800 คน อยู่ระหว่างรอผล และจะเร่งเก็บตัวอย่างน้ำลายพนักงานอีก 500 คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ก.พ.

8.ประสิทธิภาพวัคซีนของรัสเซีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-การทดลองระยะที่สามของวัคซีน Sputnik V ของรัสเซีย พบว่า มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด 19 ชนิดแสดงอาการ สูงถึง 91.6 % และประสิทธิภาพต้านโควิด19 ชนิดปานกลาง และรุนแรง 100%

9.ฝ่ายค้านวิจารณ์การบริหารงานรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. ระบุ การจัดหาวัคซีนต้องครอบคลุม ทัวถึง ในราคาที่ไม่แพง ถ้านำเข้าวัคซีนเสรีได้ยิ่งดีเพื่อเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ หากจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ประชาชนต้องได้รับวัคซีนประมาณ 48-49 ล้านคน แต่รัฐกลับจัดหาวัคซีนได้เพียง 13 ล้านคน หากได้วัคซีนจะทำให้มีโอกาสฟื้นเศรษฐกิจเร็ว ที่สำคัญคือ ผลกระทบด้านจิตวิทยา ถ้าฉีดวัคซีนช้า จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศอย่างมาก ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฉีดโดสแรกแล้วแต่ของไทยรัฐบาลล่าช้าทำให้เกิดผลกระทบมากมาย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก)

-**อังกฤษ** เริ่มมาตรการเชิงรุกเคาะประตูบ้านตรวจโควิด 19 ตั้งเป้าตรวจให้ได้ 80,000 คน ในจุดเสี่ยงสำคัญ... **แอฟริกาใต้** รับมือวัคซีนโควิด 19 จากอินเดีย 1 ล้านโดส... **จีน** ตำรวจกวาดล้างแก๊งผลิตวัคซีนปลอม นำน้ำเกลือมาติดฉลากหลอกขาย ในพื้นที่กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลชานตง ยึดวัคซีนปลอมได้ราว 3,000 โดส ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเตรียมส่งไปขายต่างประเทศ แต่มิได้ระบุว่าประเทศใด... **ญี่ปุ่น** เตรียมประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์กรุงโตเกียว ออกไปถึง 7 มี.ค. ... **อินโดนีเซีย** จะได้รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกาในไตรมาสแรกของปีนี้... **มาเลเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐ และอัตราการระบาดในชุมชนยังสูง สั่งขยายเวลาล็อกดาวน์ ถึง 18 ก.พ.นี้... **เวียดนาม** ยืนยันโควิดระลอกใหม่เกิดจากสายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 104,368,684 ราย ผู้เสียชีวิต 2,261,923 ราย และรักษาหายแล้ว 76,220,277 ราย

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เลขาธิการฯ สปสข.คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสข. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดฯ มีวาระสำคัญ คือการคัดเลือกและแต่งตั้ง เลขาธิการ สปสข. คนใหม่ โดยได้ลงคะแนนเลือก นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสข. เป็นเลขาธิการ สปสข. คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 20 คะแนน จากกรรมการที่ลงคะแนน 27 คน ทำหน้าที่เลขาธิการ สปสข. ต่อจาก นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ซึ่งจะครบวาระวันที่ 2 เม.ย. 2564

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, thailandplus, thaipbs, thestandard)

-ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ 43-77 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 54 พื้นที่ อยู่ในระดับเริ่มกระทบสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. แถลงว่า ได้จัดทำแนวทางและมาตรการเพื่อลดและ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ในช่วงเปิดโรงเรียน โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ นักเรียนถึง อันตรายและวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง ติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์ทุกวัน และมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตามระดับฝุ่น ละออง ส่วนของผู้ปกครอง ควรเช็คค่าฝุ่นทุกเช้าก่อนพาลูกไปโรงเรียน วางแผนการเดินทางเพื่อลดระยะเวลาการสัมผัสฝุ่นให้น้อยที่สุด สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่นให้เด็กที่มีขนาดที่เหมาะสมกับใบหน้า สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาให้พร้อมและแจ้งผู้ดูแลหรือครู หากมีอาการผิดปกติให้พาไป พบแพทย์ รวมทั้งลดระยะเวลาการเดินทาง ลดการอยู่กลางแจ้งและกลับบ้านให้เร็วที่สุด พร้อมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นตลอดเวลาที่อยู่กลางแจ้ง โดย ก. ศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติ

โรคฉี่หนู

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท, thaipbs, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ในบางพื้นที่ของภาคใต้ยังคงมีฝนตก ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ขอให้ระมัดระวังโรคฉี่หนู เนื่องจากการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ตั้งแต่ 1 - 24 ม.ค. 2564 พบผู้ป่วย 55 ราย เสียชีวิต 2 ราย วิธี ป้องกันมีดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกที่สะอาด เพื่อ ป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรง 2.หมั่นล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 3.หากมี อาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

MENTAL HEALTH CHECK IN

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, สวท.,ทีวีช่อง NBT

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการประเมินปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยช่วงโควิด 19 ระลอกแรก พบว่าช่วง มี.ค. - เม.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนเครียดสูง ถึงร้อยละ 8 ส่วนการระบาคระลอกใหม่ พบว่าประชาชนมีความตระหนกมากขึ้น กรมฯ ได้จัดทำระบบ MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับประชาชนและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ การให้กำลังใจของคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัว จะสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติร่วมกัน ประชาชนที่อยากปรึกษา สุขภาพทางจิตใจ สามารถโทรมาที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม.

กรมเห็นชอบปรับปรุงกฎหมายทำแท้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, โพสต์ทูเดย์)

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กรม.ผ่านร่างกฎหมายทำแท้ง โดยรับทราบข้อสังเกตและเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.เพิ่มเติม เหตุผลประกอบร่าง พ.ร.บ.ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2.ให้แพทยสภาปรับปรุงข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาตรา 301 และมาตรา 305 โดยเร่งด่วน 3.ให้ศ.กำหนดมาตรการการ บริการให้กับผู้หญิงที่มารับ บริการ โดยให้ศูนย์บริการภาครัฐทุกแห่งจัดให้มีบริการปรึกษาทางเลือกและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์อย่างทั่วถึง รว มทั้งจัดให้มี ศูนย์บริการในรพ.ของรัฐอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรรภ์อย่างปลอดภัย และ 4.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการทำงานทุกปี โดยเสนอต่อ กรรมการที่สธ.จัดตั้งขึ้น และกำหนดมาตรการควบคุมการจำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการทำแท้งเองหรือการทำแท้งเถื่อน และดำเนินการกับ หมอเถื่อนหรือคลินิกอย่างจริงจัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-น.ส.ธนิษานต์ พรพงษาโรจน์ รองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างกฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ อธิบายว่า จากการที่สภาฯ ผ่านร่าง กฎหมายทำแท้ง เห็นชอบแก้ไขเนื้อหาในมาตรา 301 จากห้ามทำแท้งเด็ดขาด ปรับแก้เป็น หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้แท้งลูกขณะมี อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหมายความว่า หญิงตั้งครรรภ์อายุครรภ์ไม่เกิน

ประเด็นข่าว

12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งด้วยตนเองได้ เจตนารมณ์กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่เป็นนิมิตใหม่ในการยกระดับสิทธิมนุษยชนของสตรีที่ไม่พร้อมเลี้ยงดูบุตร สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย โดยไม่มีความผิด สอดคล้องตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดี ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทย

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติ

-หลังจากสธ.ออกกฎกระทรวงปลดล็อกกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องจัดเป็นยาเสพติด โดยกำหนดให้ต้องยื่นขออนุญาตกับ สธ. ในการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง เพื่อเปิดกว้างให้รัฐ เอกชน หรือประชาชน สามารถขออนุญาตกัญชงไปใช้ในวัตถุประสงค์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ยื่นข้อเสนอถึงนายกฯ และรมว.สธ. เนื่องจากแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ได้แก่ 1.ขยายนโยบายการส่งเสริมให้ผู้ป่วยปลูก 6 ต้นของตนเอง จากเดิมที่นำร่องใน จ.บุรีรัมย์ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต สามารถสั่งจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ผู้ป่วยปลูกเพื่อรักษาตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์ และให้อสม.ช่วยตรวจสอบติดตาม พร้อมทั้งขอให้ยกเลิกความผิดทางอาญาสำหรับผู้ป่วยสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วย 2.นโยบายการศึกษาวิจัยเชิงเศรษฐกิจจากพืชสมุนไพรในมหภาค (รวมถึงสมุนไพรกัญชาและกัญชง) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการแพทย์ทางเลือก และยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจจากสมุนไพร และระดมผู้รู้ และสถาบันการศึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับเศรษฐกิจด้วยสมุนไพรไทย เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ภายใน 6 เดือน และ 3.นโยบายประเทศไทยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมกัญชาทางการแพทย์ ตามตำรับแพทยศาสตร์สงเคราะห์ และแพทย์แผนไทย และโครงการอาหาร/เครื่องดื่มเป็นยา โดยเฉพาะสูตรต้าน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ส่งเสริมโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่ใช้สมุนไพรนี้เพื่อรักษาผู้ป่วย เพื่อกระจายรายได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ STOCK GOSSIP

-เครื่องดื่มที่กำลังจะได้รับความนิยมในตอนนี้คือ เครื่องดื่ม-อาหารที่มีส่วนผสมจากกัญชาและกัญชง หลังภาครัฐประกาศกฎหมายมารองรับสินค้าดังกล่าวแล้ว โดย อย. ให้เอกชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตกัญชงในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจได้ ส่วนประเภทเครื่องดื่มและอาหารเสริม เครื่องสำอาง ฯลฯ จะมีการทยอยออกกฎหมายมารองรับภายใน 4 เดือน คาดว่าผลผลิตรอบแรกอาจจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 และจะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์และรายได้ที่ชัดเจนจากธุรกิจนี้ต่อเนื่อง ถึงปี 2565 จะเห็นภาพเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นที่ได้ประโยชน์ถูกปรับประมาณการขึ้น เพียงแต่ผู้ประกอบการหลายรายยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้จนกว่าจะมีความชัดเจนหรือได้รับใบอนุญาต